



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร. ๒๕๘๔

ที่ E สบอ (อ) ๒๓๓ / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผส.ชป., ผจบ.ชป., ผคป., ผคบ. ในเขต สชป. ๙ และ ๑๔ - ๑๗ สำเนา ผปน.บอ.

สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center) อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น ๓ กรมชลประทาน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะ บริเวณจังหวัด จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล นั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้สำนักงานชลประทาน พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. บริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทาน และระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ขอให้ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน (ผคป./ผคบ.) ประจำอยู่ในพื้นที่ หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้เต็มศักยภาพตามสถานการณ์น้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด
๓. สำหรับพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ และต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเป็นประจำทุกปี ขอให้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้ก่อนอย่างน้อยจำนวน ๑ เครื่อง
๔. ในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติ ให้ชี้แจงสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำ และสำเนาเรื่องมายังกรมชลประทาน เพื่อแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
๕. เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำ เคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ในกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมให้สรุปรายงานสาเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมถ่ายภาพและการดำเนินการช่วยเหลือให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ที่ Email : wmsc.1460@gmail.com เพื่อรวบรวมสรุปเสนอผู้บริหารกรมโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

รชป.